



Library News Online

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับออนไลน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โควิด-19 ยังไม่จบ

ปลอดภัยไว้ก่อน



ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

โดยไม่ ยืนอยู่ใกล้กัน

#หยุดการแพร่เชื้อ

สารบัญ

CONTENT

01

- กิจกรรมบริการวิชาการ

02

- เรื่องเล่าชาวห้องสมุด

03

- สถิติการใช้บริการและช่องทางการติดต่อ

อบรมการใช้บริการและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (การประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 การพัฒนานักศึกษา)

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมการใช้บริการและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน (24 คน) และสาขาวิชาการบัญชี (60 คน) ในการจัดอบรมจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเครื่องมือ Pre-post test และการประเมินความพึงพอใจ ดังนั้นนักศึกษาสาขาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.42 และผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 81.42 และหลังการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82.50 ดังนั้นการอบรมครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้คือ ร้อยละ 80 ดังนั้น - ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 81.42 - ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 82.50 ซึ่งได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.77 และผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.14 และหลังการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.71 ดังนั้นการอบรมครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้คือ ร้อยละ 80 ดังนั้น ความพึงพอใจของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.77 - ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 85.88 โดยได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมการใช้บริการและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 (35 คน) หัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการเขียนบรรณานุกรม โดยการอบรมจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเครื่องมือ Pre-post test และการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.83 และผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82.00 และหลังการอบรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.00 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.00 โดยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้แก่ สามารถนำไปสืบค้นหาข้อมูลทำงานวิจัย ไปค้นข้อมูลได้ถูกต้องและง่าย เรียนรู้รูปแบบของการเขียนบรรณานุกรม ได้ถูกโครงสร้าง การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยมีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 การพัฒนานักศึกษา

โดยหลังจากการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ นักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร ยกเว้น นักศึกษาที่ทำแต่แบบทดสอบและแบบประเมิน แต่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ใบประกาศนียบัตร หากคณาจารย์ท่านใดสนใจที่จะให้สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาของท่าน รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการและช่องทางการสื่อสารทางไลน์ ID Line: @944jtkcpj



อบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย"

ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)" ในรูปแบบออนไลน์ โดยการใช้งานด้วยโปรแกรม Google Meet กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ในพื้นที่ 16 ตำบล เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ เกิดการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของการปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม



ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา



เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ดวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางนงลักษณ์ พุฑุพันธ์ และ นางรัตนา เสียงสนั่น บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นตัวแทนระดับหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธี ซึ่งพิธีประกอบด้วย การวางพุ่มเงิน พุ่มทองราชสักการะ เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbu&set=a.2611611715815065>

รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ



39 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศเสมือนจริง Virtual Event ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 (G-Green ระดับดีมาก : เงิน) ผ่านระบบออนไลน์ แบบเสมือนจริง “G-Green Award Virtual Ceremony” จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดงานครั้งนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการประเภทโรงแรม อุทยานแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินการสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ และยังมีกิจกรรม การเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “G-Green ... Green to Nature เรารักษโลก โลกก็รักเรา” และเยี่ยมชมงานนิทรรศการโครงการ G-Green แบบเสมือนจริง 3D Virtual Exhibition

ชมวิดีโองานพิธีรับโล่ <https://www.youtube.com/watch?v=TQXP-F3Qvdc>

สถิติการเข้าใช้บริการและช่องทางการติดต่อ



สถิติการเข้าใช้บริการต่างๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้เข้าใช้บริการ	-	คน
ผู้ใช้บริการ ยืม - คืน	-	คน
ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง	238	คน
จำนวนการใช้หนังสือ	-	คน
การใช้บริการออนไลน์ห้องสมุด	17,697	คน
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์	4,714	คน

ช่องทางการติดต่อ



38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวิ่ง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000



032 - 708 609



032 - 708 656



website : <http://arit.pbru.ac.th>



e - mail : library_office@mail.pbru.ac.th



facebook : www.facebook.com/libpbru



@944tkcpj